

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตภาษีเจริญ

1 ตุลาคม 2566 - 31 มีนาคม 2567

กระบวนงาน/งาน/ โครงการ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	มาตรการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน	ผลการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
การขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร	เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกเก็บค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือจากค่าบริการที่กรุงเทพมหานครกำหนด	<ol style="list-style-type: none"> 1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 ให้มีการเก็บค่าบริการตามอัตราที่กำหนดอย่างเคร่งครัดและออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง 2. ต้องแจ้งรายละเอียดค่าบริการแก่ประชาชน ผู้ประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ทราบ 3. ฝ่ายการศึกษา และโรงเรียนในสังกัดประชุมชี้แจงเพื่อทำความเข้าใจระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขอใช้อาคารสถานที่ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตภาษีเจริญเพื่อนำไปปฏิบัติ 4. โรงเรียนส่งแบบการขอใช้อาคารสถานที่ ให้ฝ่ายการศึกษาพิจารณาเสนอผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญ 5. ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนอผู้อำนวยการเขตอนุมัติ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. ผู้บังคับบัญชากำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องค่าบริการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2565 อย่างเคร่งครัด และออกหลักฐานการรับเงินทุกครั้ง 2. แจ้งรายละเอียดค่าบริการแก่ประชาชน ผู้ประสงค์ขอใช้อาคารสถานที่ทราบ 3. ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายการคลัง และโรงเรียน ดำเนินการประชุมชี้แจง เพื่อกำชับมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตในการขอใช้อาคารสถานที่ของสถานศึกษาในการประชุมผู้บริหาร สำนักงานเขตและผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตภาษีเจริญ 4. โรงเรียนส่งแบบการขอใช้อาคารสถานที่ ที่ระบุเงินค่าธรรมเนียมที่เรียก จัดเก็บจากผู้ขอใช้อาคารสถานที่ จำนวนเงินค่าธรรมเนียมที่นำส่งเงินฝากเข้าบัญชีเงินบำรุงการศึกษา จำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการจัดงาน ปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ ปริมาณ

กระบวนงาน/งาน/ โครงการ	ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	มาตรการจัดการความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	ผลการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
			<p>น้ำที่ใช้ ค่าเครื่องปรับอากาศ ปริมาณขยะที่เกิดจากการจัดงาน และ ข้อมูลกรณีทรัพย์สินโรงเรียน ขำรุด/สูญหาย/เสื่อมสภาพ จากการจัดงาน และ รายงานฝ่ายการศึกษาทุก 3 เดือน</p> <p>5. ฝ่ายการศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมนำเรียนผู้อำนวยการเขตอนุมัติ</p>

ข้อมูล ณ เดือนมีนาคม 2567